

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้า เสริมศักยภาพด้านอีคอมเมิร์ซผู้ประกอบการในภาค ตะวันตกที่งานมหกรรมศูนย์รวม e-Commerce เคลื่อนที่ทั่วไทย



อยากรวบต้องรู้ ข้อมูลเทคนิคเชิงลึกด้านการค้าออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการทำตลาดสินค้าในยุคดิจิทัลเรียนรู้แบบเปิด
ขายได้ทันที

คุณธานี โอฬารรัตน์มณี ผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และคุณประสพชัย พูลเกิด
พาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ อีเวนท์ฟอรัท ศูนย์
การค้าบลูพอร์ต หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในงานมหกรรมศูนย์รวม e-Commerce เคลื่อนที่ทั่วไทย ครั้งที่ 3 โดย
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ด้วยการนำทัพกูรูชั้นนำด้านการค้าออนไลน์ของประเทศเพื่อแบ่งปันเคล็ดลับ
การตลาดและการค้าในยุคดิจิทัลแก่ผู้ประกอบการในภาคตะวันตก

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมเสริมศักยภาพด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ประกอบการสินค้า
ชุมชน ทั้งการเติมเต็มองค์ความรู้ต่างๆ พร้อมกับการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจไทย
ไปสู่โลกการค้ายุคใหม่

งานมหกรรมศูนย์รวม e-Commerce เคลื่อนที่ทั่วไทย ครั้งที่ 3 ภาคตะวันตก จัดขึ้นในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ

อีเว้นท์พอร์ต ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับ e-Commerce ทุกมิติใน 7 โซนกิจกรรม 1) การเปิดร้านออนไลน์ง่ายๆจบในที่เดียว, 2) การถ่ายรูปอย่างไรให้สะดุดตา น่าสนใจจน ยอดขายทะลุเป้า พร้อมบริการถ่ายรูปสินค้าฟรี, 3) การสร้างคอนเทนต์การเขียนอย่างไรถึงขายของดี คำโฆษณาที่ โดนใจผู้ซื้อ บริการเขียนบทความขายสินค้าให้ฟรี, 4) ให้คำปรึกษาการลดต้นทุนการจัดส่งสินค้าให้ถูกลง และรวดเร็ว, บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกรรมการเงินที่ปลอดภัยเชื่อถือได้, 5) การสร้างความน่าเชื่อถือด้วยเครื่องหมาย การันตี DBD Registered และ DBD Verified, 6) กิจกรรมโซนสัมมนาให้ความรู้เชิงลึก เทคนิคการขาย จากกูรูชั้นนำของประเทศ เช่น ลดต้นทุนการขนส่ง ในราคาพิเศษ คุณสุทธิเกียรติ จันทราชย์โรจน์ จาก Shippop, การสร้าง แปรนด์สู่โลกออนไลน์ กับคุณณัฐณีย์ นิลเอก บริษัท ทรอปีคานา ออर्थ จำกัด, การค้ายุคใหม่ ก้าวไกลสู่สากล โดยผู้เชี่ยวชาญ eBay, ปิดการขาย อย่างมืออาชีพ กับครูชัย ชัยพันธ์ ชวาลวณิชย์, การค้ายุคใหม่ ก้าวไกลสู่สากล โดยผู้เชี่ยวชาญ Amazon และ 7) การออกร้านขายสินค้าที่คัดสรรจากเว็บไซต์ของดีทั่วไทยดอทคอมมาจำหน่ายในราคา พิเศษ

นอกจากนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอเชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าหรือบริการชุมชน ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ Offline 2 Online ซึ่งมหกรรมศูนย์รวม e-commerce เคลื่อนที่ทั่วไทย : ออนไลน์ทั่วทิศ ธุรกิจ e-Commerce เป็นกิจกรรมที่มีกำหนดจัดขึ้นอีก 2 ครั้ง ในส่วนภูมิภาค ตลอดช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2562 ได้แก่ จังหวัด ขอนแก่น และสงขลา ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารได้ทาง <http://www.dbd.go.th/index.php> หรือ Facebook Fanpage : kongdeetourthai